



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12-17 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (17 เม.ย.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน (17 เม.ย.61)</p> <p>ไทยโพสต์ (17เม.ย.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าλεύวซ้าย (17เม.ย.61)</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติ ชน ข่าวสด โพสต์ทู เดย์ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการ รายวัน กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ (16 เม.ย.61)</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 61 17 เมษายน</p> <p>-เสนอข่าว ศปด. สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (11-17 เม.ย. 2561) เกิดอุบัติเหตุ 3,001 ครั้ง เสียชีวิต 323 ราย บาดเจ็บ 3,140 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 7 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง สตูล สมุทรสงคราม หนองคาย หนองบัวลำภู และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 19 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 136 คน เจ้าหน้าที่ยี่ตรรกมาแล้วขับ 10,099 คัน (จยย. 7,372 คัน รถยนต์ 2,727 คัน) ดำเนินคดีผู้ขับขี่จยย. 113,450 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล 69,898 คน</p> <p>ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยของสังคม ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐกำหนด และย้ำให้ทุกส่วนราชการคงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดทั้งปี เพื่อร่วมสร้างวินัยจราจรในสำนึกและหน้าที่ของทุกคน</p> <p>-เสนอว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจากตำรวจ กรมการขนส่งทางบก และ สธ. ทำให้ 2 วันแรกของสงกรานต์ปีนี้ สามารถลดการตายลงจากปีก่อนได้ถึง 6% แม้จะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็ต้องชื่นชมเพราะถือว่าหน่วยงานรัฐเดินหน้าถูกต้องในการป้องกันไม่ให้คนไทยตายในทุกเทศกาล</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า แต่ละปีรัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อรองรับสถานการณ์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล ทั้งสงกรานต์และปีใหม่ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ จนท.ตำรวจ และจนท.ทางการแพทย์ แต่ทุกปีพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังมีสาเหตุจากดื่มแล้วขับ ดังนั้น ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องมีวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหานี้ให้ตรงจุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและงบประมาณ ตลอดจนจนท.รักษารบุดคผลอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม</p> <p>-เสนอบทความ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบ.ตร.สันติบาล 3 กล่าวว่า แม้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาแล้วขับ แต่ยังไม่พบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่ 11-15 เม.ย. จับกุมผู้มาแล้วขับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 36.24 สดช.เตรียมเสนอให้ปรับการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดคนมาแล้วขับให้รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง</p> <p>16 เมษายน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 14 เม.ย. 2561 เกิดอุบัติเหตุ 603 ครั้ง เสียชีวิต 57 ราย บาดเจ็บ 626 คน รวม 4 วัน (11 - 14 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้ง เสียชีวิต 248 ราย บาดเจ็บ 2,557 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 8 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง ลพบุรี สตูล สมุทรสงคราม หนองคาย หนองบัวลำภู และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (99 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (17 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (109 คน) รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บังคับใช้เสียงหลักมาจากขับเร็วและดื่มแล้วขับ</p> <p>การบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และสธ. ในช่วงเทศกาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>www.newtv.co.th (15 เม.ย. 61) กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (16 เม.ย.61)</p>	<p>สงกรานต์ 3 วัน ส่งผลให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตำรวจจับกุมเรื่องดื่มแล้วขับมากขึ้น 43% ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจับกุมเพิ่มขึ้น 42% กรมการขนส่งทางบกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ 1.4 หมื่นคน ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ ส่วนสธ.ได้ส่งทีมออกตรวจ เตือนและตรวจจับตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่ป๊อมน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร รวม 1,068 แห่งทั่วประเทศ พบการกระทำผิด 260 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง โฆษณา ดื่มในที่ห้ามดื่ม ขายในช่วงเวลาห้ามขาย</p> <p>-ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีพอใจบรรยากาศสงกรานต์ในปีนี้ เนื่องจากสถิติอาชญากรรมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงประชาชนยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในการเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการเล่นน้ำด้วยความสุภาพ ไม่ใช้อุปกรณ์ที่รุนแรง และแต่งกายมิดชิด เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เผยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ สธ.ได้สั่งการให้รพ.ในเส้นทางหลัก 4 ภาคจัดเตรียมกำลังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ อุบัติเหตุในช่วงขากลับที่พบได้บ่อยและต้องระมัดระวัง คือ คนขับหลับใน ดังนั้น ก่อนเดินทางผู้ขับรถต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง หากเพื่อนร่วมทางพูดคุย ผลัดกันขับรด หยุดพักรถทุก ๆ 150 กม.หรือทุก 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และยาที่ทำให้ง่วงซึม เมื่อรู้สึกง่วง ล้า ให้เปลี่ยนคนขับหรือแวะจอดรถในที่ปลอดภัย และงีบหลับประมาณ 15 นาที โดยสัญญาณเตือนของอาการง่วงขณะขับรด 8 ประการ ได้แก่ 1.หาวบ่อยและหาวต่อเนื่อง 2.ใจลอยไม่มีสมาธิ 3.เหนื่อย ล้า หงุดหงิดกระวนกระวาย 4.จำไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมา 5.หนักหน่วงตา ตาปรือ ลืมตาไม่ขึ้น มองเห็นภาพไม่ชัด 6.มีน้มน้ำคิระระ 7.ขับรดสายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง และ 8.มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจร</p>
<p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.61) ข่าวสด (16 เม.ย.61) กรมประชาสัมพันธ์ (16 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอภาพข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.สวรรค์ประชารักษ์</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์ ณ รพ.และจุดบริการประชาชนตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ภาคกลาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งการสถานพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนว หน้า ข่าวสด ไทย โพสต์ กรุงเทพธุรกิจ (15 เม.ย 61)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ รุ่งตัดแวง (15 เม.ย 61)</p>	<p>15 เมษายน</p> <p>-เสนอข่าว สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (11-13 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,846 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 188 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,934 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (65 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ (8 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (70 คน) สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 47.56 ขับเร็ว ร้อยละ 27.44 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.66 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64.51 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.95 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.83</p> <p>-เสนอบทความ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปี 2560 ประเทศที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก คือ ลิเบีย คิดเป็นอัตราการตาย 72.5 รองลงมาคือ ไทย อัตราการตาย 35.6 และวันดา อัตราการตาย 32.5</p>
<p>หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ (14 เม.ย 61)</p>	<p>14 เมษายน</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิงศิริจันทร์ จาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า วันที่ 11-12 เม.ย.2561 เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาณ 59,390 ราย ส่งดำเนินคดี 38,546 ราย ยึดใบอนุญาตขับขี่ 4,628 ราย และ ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ 1,475 คัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,026 ครั้ง เสียชีวิตรวม 99 ราย บาดเจ็บ 1,085 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงราย 38 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 5 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 41 คน ดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 42.83</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (14 เม.ย 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เชื่อมั่นอุบัติเหตุทางถนนสามารถลดลงได้แต่ต้องใช้เวลา เนื่องจากสถิติย้อนหลังพบว่า จำนวนอุบัติเหตุทางถนนจากเมาแล้วขับเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา มีมากถึงร้อยละ 80 แต่ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 50 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างกลไกระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันทั่วทั้ง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและพิการ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดปี ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงเทศกาล</p> <p>13 เมษายน</p>
<p>หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ (13 เม.ย 61)</p>	<p>-เสนอข่าว วันแรกของการคุมเข้มอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 39 ศพ บาดเจ็บ 461 คน จับเมาแล้วขับ 3,339 ราย ยึดรถ 146 คัน ศาลสั่งคุมประพฤติ 549 คดี ด้าน นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ เน้นรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และขับอย่างปลอดภัย</p>
<p>มติชนออนไลน์ (13 เม.ย 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิบุลากร นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรพ.และจุดบริการประชาชนตามเส้นทาง 4 สายหลัก พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่ารพ.ทุกแห่งดำเนินตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมตลอด 24 ชม. เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 เม.ย 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 7 วิธีเตรียมรถและเตรียมคนให้พร้อมก่อนการเดินทางไกล 1.วางแผนการเดินทาง 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่กินยาที่ทำให้ง่วง 4.ขับรถด้วยความระมัดระวัง 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และ 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และ 5 วิธีแก่วงขณะขับรถ 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของกินระหว่างขับ 3.สร้างความสดชื่นด้วยการลดอุณหภูมิ 4.เปิดเพลงฟัง 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ</p> <p>12 เมษายน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ M2F แนวหน้า (12 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานเปิด ศปถ.ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เน้นย้ำให้กวดขันจับกุมผู้ดื่มสุราแล้วขับชี่ยานพาหนะ กำชับเรื่องการใช้ความเร็ว การคาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้นการประกันภาคสมัครใจ กรณีดื่มแล้วขับคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท</p>
<p>เดลินิวส์ (12 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และรพ.ที่ตั้งบนเส้นทางหลวงหลักเพิ่มอัตรากำลังเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเตรียม 3 ระบบสำคัญคือ 1.การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุ ด้วยทีมแพทย์กู้ชีพรพพยาบาลพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ระบบรับแจ้งเหตุสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชม. 2.ความพร้อมในรพ. ทั้งห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด คลังเลือด หอผู้ป่วยหนัก ทีมแพทย์เฉพาะทาง และ 3.ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่อาการรุนแรงแบบไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ได้ให้สสจ.ออกตรวจเตือนร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอปท. ตั้งด่านชุมชน จุดตรวจ จุดบริการ รณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับเร็ว สักตคนเมาในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิภาคัมกัน (17 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจากตำรวจกรมการขนส่งทางบก และ สธ. ทำให้ 2 วันแรกของสงกรานต์ปีนี้ สามารถลดการตายลงจากปีก่อนได้ถึง 6% แม้จะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็ต้องชื่นชมเพราะถือว่าหน่วยงานรัฐเดินหน้าถูกต้องในการป้องกันไม่ให้คนไทยตายในทุกเทศกาล</p>
<p>ไทยโพสต์ (17เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอบทความ กล่าวว่า แต่ละปีรัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อรองรับสถานการณ์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล ทั้งสงกรานต์และปีใหม่ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ จนท.ตำรวจ และจนท.ทางการแพทย์ แต่ทุกปีพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังมีสาเหตุจากดื่มแล้วขับ ดังนั้น ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องมีวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและงบประมาณ ตลอดจนจนท.รพ.ากรบุคคลอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยงช้าย (17 เม.ย. 61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (17 เม.ย. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบ.ตร.สันติบาล 3 กล่าวว่ แม้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาแล้วซ้ำ แต่ยังพบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่ 11-15 เม.ย. จับกุมผู้เมาแล้วขับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 36.24 สดช.เตรียมเสนอให้ปรับการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดคนเมาแล้วขับให้รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง</p> <p>-เสนอบทความ ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน 5 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 323 คน บาดเจ็บ 3,140 คน ยังเหลือเวลาอีก 2 วัน จากช่วง 7 วันอันตราย เปรียบเทียบข้อมูลปี 2560 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 390 คน บาดเจ็บ 3,808 คน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มาตรการที่รัฐบาลเตรียมการรับมือล้มเหลว เพราะจำนวนผู้เสียชีวิตรวม 5 วัน สูงกว่าช่วง 5 วันของสงกรานต์ปีที่แล้วถึง 18 ราย ด้าน นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาชนปลอดภัย เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล เข้ามาบัญชาการการดำเนินการของ ศปถ. เพื่อสั่งการอย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่และตามเส้นทางช่วยกันดูแลป้องกันกรณีการหลับในเป็นพิเศษ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ (13 เม.ย 61)</p> <p>ข่าวสด (12 เม.ย. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ (13 เม.ย 61)</p> <p>ข่าวสด (13 เม.ย. 61)</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์ (13 เม.ย. 61)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยส่งหนังสือถึงผวจ.ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ห้ามดื่มบนทางในขณะที่ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ 2.ห้ามขายบนทาง 3.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 4.ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สคร.ที่ 1-12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสสจ. ในช่วงก่อนเทศกาล 4-7 เม.ย. ทำการเฝ้าระวัง ตรวจเตือนและประชาสัมพันธ์ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และตรวจจับอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล 11-14 เม.ย. โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 199 อำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี มักมีกิจกรรมที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จึงส่งทีมตรวจ 4 ทีม ลงพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ดำเนินการใน 15 จังหวัด และประชาชนยังสามารถช่วยเฝ้าระวังและร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร.0-2590-3342 โดยในปีนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง คือ การใช้ Application "TAS" ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS สามารถใช้งานผ่าน http://TAS.go.th หรือค้นหาจากคำว่า "ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ"</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ "ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์" โดยจะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทุกรายในกรณีที่มีอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต เพื่อให้เกิดการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถในขณะที่เมาสุรา โดยให้ตำรวจส่งตัวผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ไปยังรพ.สังกัดสธ.พร้อมใบนำส่ง</p> <p>-เสนอภาพข่าว กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร รมรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นย้ำ "สงกรานต์ปลอดภัย เล่นน้ำสุขใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์"</p>
<p>มติชน (17 เม.ย. 61)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนลูกจ้าง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงการที่สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสปส. ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับ... พ.ศ... ซึ่งเพิ่มสิทธิจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน คาดว่าจะประกาศใช้เดือนต.ค. ว่า ก่อนหน้านั้น การคลังออกประกาศให้ดูแลผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐที่เจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดูแลช่วยเหลือตามการพิจารณาของแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างชั่วคราวของสธ.ที่อยู่ตามรพ.ในสังกัดมีจำนวนมากนับแสนคน แม้สธ.จะปรับบางส่วนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและเพิ่มสิทธิให้แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล อดีตนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า จากที่เคยทำงานใน สธ. พบว่ามีนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก การตรวจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (16 เม.ย.61)</p>	<p>วิเคราะห์สารคัดหลั่งต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ มีความเสี่ยงมาก แต่ที่ผ่านมายังไม่มีสวัสดิการดูแลมากเพียงพอ</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สปส. ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ที่ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกมธ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ นอกจากเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างภาคเอกชนให้ได้รับเงินทดแทนการหยุดงานจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระหว่างทำงาน ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง และได้รับเงินแม่หยุดแค่ 1 วัน ยังขยายให้ลูกจ้างส่วนราชการด้วย คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในเดือนต.ค.นี้</p> <p>รศ.สมจิต แดนสีแก้ว กรรมการสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน สธ.มีพยาบาล 3 ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงาน สธ. และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งใช้เงินบำรุงของ รพ.จ้าง การที่ลูกจ้างส่วนราชการมีแหล่งการจ้างแตกต่างกัน มีข้อกังวลว่าเงินทดแทนที่ได้รับจะเท่ากันหรือไม่ หากเท่ากันจะตอบโจทย์ได้แท้จริง และมีข้อเสนอกรณีพยาบาลที่เป็นข้าราชการ หากประสบอุบัติเหตุจากรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้ได้รับการดูแลทั้งชีวิตเหมือนร่างพ.ร.บ. เพราะเป็นพยาบาลรพ.เดียวกันแต่สถานะต่างกัน ซึ่งเป็นความไม่เป็นธรรมของการจ้างงานตั้งแต่ต้น</p>
<p>มติชน (12 เม.ย.61)</p>	<p>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม) จำนวน 277 หน้า ณ วันที่ 6 เม.ย. 2561</p> <p>สปช.มีข้อเสนอ 1.ระบบบริการสุขภาพ ให้เปลี่ยนจาก "รพ.เป็นฐาน" เป็น "พื้นที่เป็นฐาน" โดยมีคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่/อำเภอ เน้นการพัฒนาเครือข่ายที่มีทีมผู้ให้บริการสหวิชาชีพ มีกลไกการเงินที่พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์จำเพาะพื้นที่ และพัฒนาระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงทั้งระบบ 2.ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ให้ยึดหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ และให้ท้องถิ่นมีบทบาท ชุมชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับต้องใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และ 3.ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 1) ตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสภาประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต่างๆ พัฒนาลิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาขาดความเป็นเอกภาพ สิทธิประโยชน์ และกลไกการจ่ายต่างกันในแต่ละระบบ 2) จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการประกันสุขภาพ 3) เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์หรืออาหารและเครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพ เพิ่มการประกันสุขภาพในกลุ่มประชากรต่างๆ และพัฒนาการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และ 4) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค เช่น ระบบเขตสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านสุขภาพภาครัฐ</p> <p>สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีข้อเสนอ 1.จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เพื่ออภิบาลระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยออกร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สธ. เพื่อเสนอกรมพิจารณา 2.ออกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ... เป็นองค์กรมหาชนใหม่แทน สมสส.เดิมที่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 3.ทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความทันสมัยและสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน โดยออกร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. ... เพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป 4.ปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ โดยออกร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 5.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงรพ. ให้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว โดยออกร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และ 6.ระบบบริการปฐมภูมิ ให้นำหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการรวมกลุ่มเป็น Primary Care Cluster ดูแลประชาชนร่วมกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยบูรณาการเงินร่วมกัน ทำให้มีวงเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น หมุนเวียน และบริหารบุคลากรทุกสาขาในกลุ่มบริการปฐมภูมิ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพ हररर (15 เม.ย 61)</p>	<p>ระบบบริการสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอบทความ โดย หมอต่อ ระบุว่า การจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายหน่วยงานที่ไม่มีการประสานงานในระดับนโยบายอย่างเป็นทางการ เอกภาพ การมีสถานพยาบาลรัฐหลายสังกัดและสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้บูรณาการจัดบริการกลไกราคาที่เหมาะสม ทำให้มีปัญหาการกระจายสถานพยาบาลระบบส่งต่อ และมีการลงทุนเครื่องมือราคาแพงซ้ำซ้อนขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงบริการของประชาชน แนวทางการปฏิรูปคือ จัดทำกลไกอภิบาลระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ครอบคลุมทั้งการวางแผน การจัดระบบบริการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ระดับ ระดับที่ 1 คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกอภิบาลระบบบริการสุขภาพในระดับประเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศ ตลอดจนกลั่นกรองนโยบายสำคัญก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ระดับที่ 2 คณะกรรมการสุขภาพเขต เป็นกลไกอภิบาลระบบบริการสุขภาพระดับเขต กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ กำหนดมาตรฐาน และกำกับดูแลสถานพยาบาลต่างๆ ระดับที่ 3 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด เป็นกลไกอภิบาลระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศสู่ประชาชน จัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด บูรณาการงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (17เม.ย.61)</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.แดเนียล เอ.เคอร์แทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประกาศให้ 7 เม.ย.ทุกปี เป็นวันอนามัยโลก ปีนี้มีหัวข้อรณรงค์หลัก คือ Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere หรือ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหน ทุกแห่ง" ทั้งนี้ ไทยสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพได้สำเร็จใน 3 มิติ คือ 1.ความครอบคลุม 99.99% ของประชากรทั้งหมดที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพ 2.สิทธิประโยชน์ครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการรักษาพยาบาลราคาแพง และ 3.การปกป้องครัวเรือนที่ต้องยากจนจากการรักษาพยาบาล โดยผลลัพธ์สำคัญของการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยคือ 1.การมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2.การกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมโดยไม่ต้องมีการร่วมจ่าย ณ จุดบริการ ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่ในระบบเป็นสถานพยาบาลที่ไม่หวังผลกำไร และรพ.สังกัด สธ.ที่เป็นหน่วยบริการหลักประเทศ และบุคลากรสาธารณสุขซึ่งทำงานอย่างเสียสละ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการสร้างหลักประกันสุขภาพ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (17เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอบทความ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธาน คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เปิดเผยว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ซึ่งมี 4 ด้าน 10 ประเด็น ในประเด็นปฏิรูปที่ 10 เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ มีการนำผลการศึกษาและข้อเสนอของคกก.จัดทำแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธาน มาประกอบในการกำหนดแผน โดยในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ใช้สิทธิทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ บัตรทอง สวัสดิการ ชรก. และประกันสังคม จะได้รับแบ่งเป็น 3 ชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 1.ชุดสิทธิประโยชน์หลัก หรือสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น ผู้ใช้สิทธิรักษาทุกกองทุนจะได้รับเหมือนกัน (ไม่น้อยกว่าสิทธิบัตรทองปัจจุบัน) 2.ชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 แต่ละกองทุนจะพิจารณารายการเพิ่มเติมให้ผู้ใช้สิทธิเอง โดยกองทุนเป็นผู้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น มีการมอบหมายให้แต่ละกองทุนและคปภ.เป็นผู้ดำเนินการ และ 3.ชุดสิทธิประโยชน์เสริม 2 เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ที่ประชาชนต้องจ่ายเงินเอง เช่น ต้องการใช้นอกบัญชีฯ เป็นต้น ดังนั้นในอนาคต หากประชาชนจะซื้อประกันสุขภาพภาคเอกชน อาจซื้อเฉพาะสิทธิเสริม 2</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (16 เม.ย.61)</p>	<p>สัญญาที่ถูกละเมิดจากสปสช.</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง กล่าวว่าที่ผ่านมา สปสช.เป็นผู้ละเมิดสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับรพ. โดยการลดราคาค่า DRG ลง อ้างว่างบประมาณเหลือน้อย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่สามารถจ่ายเงินตามราคา DRG ที่ให้สัญญาไว้ ทำให้รพ.ที่รักษาผู้ป่วยในระบบ 30 บาท มีหนี้ค้างชำระจาก สปสช. พอกองทุนขึ้น รพ.เอกชนจึงทยอยลาออกจากการเป็นคู่สัญญาในระบบ 30 บาท แต่ รพ.ของ สธ.ยังต้องรักษาผู้ป่วยในระบบ 30 บาท เพราะมีพันธกิจที่จะต้องให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน รพ.จึงมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ไม่มีเงินจ่ายค่ายา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ จนต้องขอความช่วยเหลือหาเงินบริจาคจากผู้ใจบุญตามวิธีการต่างๆ</p> <p>เมื่อผู้มีตำแหน่ง หน้าที่ และอำนาจตามกฎหมาย เพิกเฉย/ละเลยต่อการทำหน้าที่ของตน ปลอมให้ สปสช.ทำผิดสัญญาในการจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่จะต้องเข้ามาจัดระเบียบการบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีธรรมาภิบาล และยุติการกระทำของ สปสช.ที่ละเมิดสัญญาการจ่ายเงินค่าซื้อบริการสาธารณสุขโดยด่วน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (16 เม.ย.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า5 (16 เม.ย.61)</p> <p>ข่าวสด (16 เม.ย.61)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ (17เม.ย.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีมีประชาชนถูกแมวที่เลี้ยงไว้กัดแล้วไปรับวัคซีนที่รพ.เอกชน โดยใช้สิทธิประกันสังคม แต่รพ.แจ้งว่าวัคซีนหมด และยังระบุว่า รพ.เอกชนขาดวัคซีนทั่วประเทศ ว่า จากการประชุมร่วมกับสธ. ซึ่งมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ร่วมประชุมด้วย มีการสะท้อนในที่ประชุมว่า วัคซีนมีการกระจุกตัว หากที่ไหนมีปัญหาขอให้รับรายงานเพื่อจะได้ทำการกระจายวัคซีน</p> <p>ทั้งนี้ เรื่องวัคซีนขาดเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานที่ควบคุม ที่ทำงานแยกหลายหน่วยงาน ทั้ง อย. รพ.เอกชน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ดังนั้น ต้องเอาตัวเลขที่ต้องใช้มาควมรวมกับของกรมศุลกากร เพื่อให้มองภาพได้ โดยปัจจุบันมีการประเมินว่า มีคนถูกสุนัขกัดประมาณ 5 แสนคน แต่ละคนต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 4 เข็ม วัคซีนที่มี 2 ล้านเข็มจึงหมดแล้ว ฉะนั้น ต้องบริหารวัคซีนให้คุ้มค่าที่สุด โดยที่ผ่านมา ได้เรียกร้องให้ไทยรับซื้อปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกปี 2017 คือ การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง 1 คน ฉีดเพียงแค่ 0.6 ซีซี รวมทั้งการฉีดเชรุ่มตามแนวปฏิบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก คือ ถ้าเป็นแผลขนาดเล็กให้ฉีดตามขนาดแผล ไม่ต้องฉีดตามน้ำหนักตัว ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์</p> <p>-กล่าวว่า มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รัฐบาลระบุว่าควบคุมได้ แต่พอฟัง นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แล้วเป็นคนละเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนสำหรับฉีดให้คนอยู่ในสภาพขาดแคลน ต้นเหตุมาจากมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขาดการจัดระบบ โดยเฉพาะการจัดสรรวัคซีน ทำให้กระจุกตัวจนบางแห่งไม่มีเลย</p> <p>-เสนอข่าว ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันประชุมหารือแนวทางป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้า ใน ต.ท่ายาง ต.มาบปลาเค้า และต.ในดง หลังประกาศโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราวในเขตพื้นที่อ.ท่ายาง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากกวาง 11 ตัว ภายในฟาร์มหมู 5 บ้านหนองแพบ ต.ท่ายาง ตายและตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บริเวณฟาร์มเลี้ยงกวาง พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับกวาง 3 ตัว นอกจากนั้น ยังทำหมันสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัดที่อยู่ในรัศมี 1 ก.ม.ของพื้นที่ระบาดด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนจากฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ว่า จากการหารือของคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่ได้ขัดข้องกับแนวปฏิบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก แต่ติดเรื่องการฉีดใต้ผิวหนังที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ หากเปลี่ยนในช่วงที่มีการระบาดเกรงว่าจะเกิดปัญหา จึงต้องใช้การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เมื่อสถานการณ์โรคนิ่งหรือลดลงค่อยเปลี่ยนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก</p> <p>โดยวัคซีนจะมี อย.ตรวจสอบ อนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิต และนำเข้าจำหน่ายในประเทศ และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ สุ่มตรวจคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากการที่อย.ประชุมผู้ผลิต/นำเข้า 2-3 ครั้งที่ผ่านมา ยืนยันว่า จำนวนวัคซีนสัมพันธ์กับสถานการณ์โรค สถานการณ์ผู้สัมผัสโรค แต่มีปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีน ซึ่งสธ.ได้ตั้งศูนย์ดูแลบริหารจัดการวัคซีน โดยในระดับจังหวัดมอบให้ นพ.สสจ.ดูแลทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ส่วนกทม. มีสำนักอนามัย กทม.ดูแล และมีสำนักงานควบคุมโรคของกรมฯ ร่วมดูแลด้วย โดยช่วงนี้ประชาชนตื่นตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันทั้งก่อนสัมผัสโรคและหลังสัมผัสโรค ซึ่งหากไม่ใช่คนที่มีความเสี่ยงสูง อาจไม่จำเป็นต้องไปฉีดก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน (12 เม.ย.61)</p>	<p>การหลีกทางรถฉุกเฉิน</p> <p>-จากกรณีมีคลิปปรดเก็งขับขวางรถพยาบาลฉุกเฉิน รพ.นครบุรี จ.นครราชสีมา ขณะกำลังนำส่งผู้ป่วย จนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต</p> <p>นพ.ทัศนชาติ จิตร์ธาดู ผู้ช่วย ผอ. ด้านทรัพยากรบุคคล รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า หญิงคนขับปรดเก็งเป็นเจ้าของที่รพ.ราชวิถี ได้ออกมาขอโทษ โดยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเรียกหญิงคนดังกล่าวมาสอบถามข้อมูล รวมทั้งเชิญคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินมาให้ข้อมูลด้วย เพื่อความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งได้ตัดเงินเดือนด้วยวาจาให้ปรับปรุงการกระทำ ทั้งเรื่องการให้ความร่วมมือ การเสียสละ การเอื้อเพื่อการใช้รถใช้ถนน</p> <p>นายเกษมสันต์ สารภี ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถี ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว มี นพ.สุกรม ศรีเจริญ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ราชวิถี เป็นประธาน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งหลังสงกรานต์จะมีการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นสืบข้อเท็จจริง และพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายทำผิดวินัยหรือไม่</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ถูกทุกข้อ (17 เม.ย.61)</p>	<p>แนะนำการบริการ รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>-เสนอจม.กล่าวถึงการให้บริการของรพ.พระนั่งเกล้าซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ต้องรอตรวจกว่าจะได้รับยานานหลายชั่วโมง และเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของรพ. นายอำเภอทุกอำเภอของ จ.นนทบุรี กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน สสจ.นนทบุรี ประชุมหารือวางแผนขยายรับบริการไปตามศูนย์สาธารณสุขและอนามัย เช่น ศูนย์สาธารณสุขที่ 6 แยกสนามบินน้ำ เพื่อช่วยลดเวลาการรับบริการจาก 5-7 ชม. เหลือ 2-3 ชม.</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์ (17 เม.ย. 61)</p>	<p>ยาในระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอจดหมายจาก “ผู้ป่วยยากจน” กล่าวถึงเรื่องของขวัญปีใหม่ที่สธ.มอบยารักษาโรค 3 ชนิด ว่า ได้ไปสอบถามรพ.และสสจ.แต่ทั้ง 2 แห่งไม่ทราบเรื่อง จึงสอบถามสธ.ผ่านทางคอลัมน์ว่า ยาโซฟอสบูเวียร์ ยาโซฟอสบูเวียร์+เลดีพาสเวียร์ จะมีการให้อย่างไร ติดต่อบริษัทไหน</p> <p>ด้าน เอก วิภาวดี เจ้าของคอลัมน์ได้ไปค้นข่าวเก่า พบว่าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ให้ข้อมูลว่าบอร์ด สปสช.อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นให้กับผู้ป่วยบัตรทอง 5 กลุ่มโรค 7 รายการยา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยารักษาการติดเชื้อราในกระแสเลือด คือ ยาโวโรโคนาโซลและยาไมคาฟังกิน กลุ่มที่ 2 ยาตัวอีกเสบซี คือ ยาโซฟอสบูเวียร์ และยาโซฟอสบูเวียร์+เลดีพาสเวียร์ กลุ่มที่ 3 ยาต้านไวรัสเอชไอวี คือ ยาราลทิกราเวียร์ กลุ่มที่ 4 ยามะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ ยาริทูซิแมบ และกลุ่มที่ 5 คือ ยาตีเฟอราซีร็อกซ์ ซึ่งถึงขณะนี้ ยาทั้งหมดคงแจกจ่ายไปทั่วประเทศแล้ว จึงอยากให้สธ.ช่วยยืนยันเพื่อความสบายใจของผู้อ่าน</p>
<p>มติชน (12 เม.ย.61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเรื่องการต่ออายุพาราควอต หากมีการอนุญาตให้ต่อทะเบียน เครือข่าย 398 องค์กร จาก 51 จังหวัด จะเดินหน้าขอเหตุผลที่ชัดเจนจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ และหากเหตุผลไม่เป็นไปตามหลักการ อาจฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้มีการเพิกถอนการต่อทะเบียน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (12 เม.ย.61)</p> <p>มติชน (17เม.ย.61)</p>	<p>วิจัยกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันการแพทย์แผนไทย และ ม.รังสิต ตกลงร่วมมือวิจัยและพัฒนาตำรับยาไทยที่เข้ากัญชาให้เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทดลอง ทั้งในรูปแบบตำรับยาไทย สารสกัดในรูปแบบสเปรย์พ่น ควบคู่กับบูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต และผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต เพื่อประสานงานและยกย่องชื่นชมความเข้าใจในการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยฯ กับ ม.รังสิต ให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2561 นี้</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สมัยโบราณมีการใส่กัญชาปริมาณ 1-2 ใบในอาหาร เชื่อว่าจะช่วยเจริญอาหาร ส่วนเรื่องการรักษาโรคหรือการดูแล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (16 เมย.61)</p>	<p>สุขภาพ ยังไม่มีการนำมาศึกษาวิจัยอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นพืชเสพติดประเภทที่ 5 ทดลองวิจัยได้ในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถวิจัยในมนุษย์ ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาและศึกษาพบว่าช่วยลดอาการปวดได้ รวมทั้งช่วยเรื่องโรคทางจิตเวช แต่ไทยยังติดขัดเรื่องกฎหมาย</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชา ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยพัฒนาเพื่อสกัดสารจากกัญชามาใช้ในการแพทย์ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เบื้องต้นทบทวน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เป็นประธานคณะทำงาน และดึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ มาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ ส่วนจะปลดล็อกให้เป็นสิ่งเสพติดประเภท 2 หากได้ ก็จะสามารถวิจัยในมนุษย์ได้ แต่หากไม่ได้ก็จบ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ หากกัญชานำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยาก ก็อาจใช้กัญชง ซึ่งเป็นพืชกลุ่มเดียวกันแต่การควบคุมน้อยกว่า แต่มีสารสกัดน้อยกว่ากัญชา สรุปแล้วยังไม่รู้ว่ประเทศไทยจะเดินหน้ายาวหรือเดินระยะสั้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 เมย.61)</p>	<p>กสทช.ระงับโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นายจตุกร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ตี พลัส และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือโกะ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีการโฆษณาเกินจริงว่ามีผลในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งตามข้อเท็จจริง อย.ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการป้องกันบำบัดหรือรักษาโรค นอกจากนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. เนื่องจากได้รับอนุญาตเป็นอาหาร ซึ่งกำหนดให้ต้องมีค่าเตือนในฉลากว่าไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าข่ายเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุโทรทัศน์อันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามความในข้อ 5(2) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (16 เมย.61)</p>	<p>สังคมดิจิทัล</p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า มีโครงการที่เอื้อให้ชาวบ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสามารถใช้บริการได้ในทางเศรษฐกิจ และยังมีความร่วมมือกับพ.หลายแห่ง ติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล นำร่องที่ อ.อัมพวาและอ.แม่สลอด จ.ตาก พบว่าสัญญาณไม่ดีเลย และมีการพัฒนา อสม. กว่า 1 ล้านคนเป็น อสม.อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะมุ่งเน้นด้านบักดาต้า ซึ่งสธ.คืบหน้ามากที่สุด นอกจากข้อมูลสถิติ ยังมีข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลแม่วัยใส ซึ่งการใช้บักดาต้าในอนาคตจะใช้ประโยชน์ข้ามกระทรวง เช่น การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยง 10 กระทรวง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (16 เมย.61)</p>	<p>แอปพลิเคชัน "RDU รู้เรื่องยา"</p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สธ. และเครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน โดยการบันทึกข้อมูลยาที่คนไข้ได้รับจากสถานพยาบาลเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน "RDU รู้เรื่องยา" ได้แก่ ชื่อรพ.ที่ได้รับยา ชื่อยา และข้อมูลฉลากเสริม เป็นต้น และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา เช่น ข้อมูลยา ข่าวสารเรื่องยา สารยานำรู้ รวมถึงใช้ในการค้นหา รพ.และร้านยาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้อย่างสมเหตุผล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (16 เมย.61)</p>	<p>มหัศจรรย์ 1,000 วันฯ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ณัฐยา บุญภักดี เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund : UNFPA) กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย ปี 2558 พบว่า มีครอบครัวคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูก เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากปี 2530 มี 6 % เพิ่มขึ้น 16 % ในปี 2556 โดยเพิ่มขึ้นในเขตชนบทสูงกว่าในเมือง เนื่องจากเหตุผลค่าเลี้ยงดูลูกเป็นภาระ และแต่งงานช้า มีบุตรยาก</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีอัตราการเกิดทารกเพียง 1.6 คน ต่ำกว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อัตราทดแทนของประชากรที่ควรจะมีอยู่ที่ 2.1 คน กรมาฯ จึงมุ่งเน้นให้การเกิดน้อยนั้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพ โดยขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก ของชีวิต นับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี แนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย แต่ละช่วงวัยจะยกระดับ 3 ส่วน</p>
<p>สยามรัฐ (14 เม.ย 61)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ (16 เม.ย.61)</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละออง PM 10 สูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ สำหรับ 4 กลุ่มโรคที่ประชาชนต้องระวังเป็นพิเศษคือ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพอากาศบริเวณสสอ.แม่สาย มีค่าฝุ่นละออง PM 10 สูงถึง 142 มคก./ลบม. ขณะที่ในเขต อ.เมืองเชียงราย ค่าฝุ่นละอองประมาณ 113 มคก./ลบม. นายอำเภอแม่สายได้ประสานอปท.ในพื้นที่ให้นำรถดับเพลิงของเทศบาล ต.แม่สาย, เทศบาล ต.เวียงพางคำ, เทศบาล ต.แม่สาย มิตรภาพ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย จำนวน 5 คัน ออกฉีดพ่นน้ำ ตั้งแต่หน้าว่าการอำเภอ-หน้าด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ</p> <p>ทั้งนี้ ปี 2559 เชียงรายเคยมีสถิติเกิดจุดความร้อนมากกว่า 2,000 จุด ปี 2560 ลดลงเหลือ 19 จุด และปี 2561 เหลือเพียง 3 จุดในช่วงใช้มาตรการห้ามเผา 60 วันถึงวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่เมื่อสิ้นสุดมาตรการห้ามเผา คาดว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จะมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร ทำให้สภาพอากาศกลับมาวิกฤติอีกรอบ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ทันสถานการณ์ เว็บไซต์คมชัดลึก (15 เม.ย 61) มติชน (16 เม.ย.61)</p>	<p>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เมียนมา กัมพูชาและลาว ว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5 ก.พ.- 31 มี.ค. 2561 ตรวจสุขภาพแล้ว 909,448 คน ขึ้นทะเบียนออนไลน์ประมาณ 190,056 คน จากที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 1.1 ล้านคน ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้มารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 มี.ย. 2561 ที่รพ.สังกัด สธ.ในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ ส่วนใน กทม. ตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใกล้บ้าน ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี รพ.วชิรพยาบาล รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ รพ.การุณย์รัศมี รพ.ลาดกระบัง และรพ.สิรินธร โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้ ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรค 2,584 คน โรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อน 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน รวมทั้งพบผู้ติดเชื้อเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย ซึ่งหากตรวจพบโรคต้องห้ามในการทำงาน อาทิ โรคซิฟิลิสระยะที่ 3 วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดสารเสพติด จิตฟั่นเฟือน ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศ</p>
<p>คมชัดลึก (13 เม.ย.61)</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก</p>	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด โดยผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 8,572,780 คน (ร้อยละ 79.50) จะพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active aging) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 2,048,840 คน (ร้อยละ 19.00) จะส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 161,760 คน (ร้อยละ 1.50) จะมุ่งเน้นให้ได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน</p> <p>-เสนอบทความ โดย สมปอง แจ่มเกาะ กล่าวถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ว่า ผู้สูงอายุส่วนมากต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล ที่ผ่านมา สปสช.คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 220,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 แม้ว่า สธ. พม. รวมถึงกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(14 เม.ย.61)</p> <p>ข่าวสด</p> <p>(15 เม.ย.61)</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>(16 เม.ย.61)</p>	<p>ทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหานี้ แต่ลำพังเฉพาะหน่วยงานภาครัฐคงไม่สามารถบรรเทาปัญหาผู้สูงอายุหรือทำภารกิจให้ลุล่วงได้ ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีความอบอุ่น ในบั้นปลายของชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตามมาตรา 3 (3) ในกิจการอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี โดยเป็นการรับฟังแบบ 360 องศา เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมแบบครบวงจร ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ผลักดันกฎกระทรวงให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีระบบ เช่น การส่งต่อ การรักษา รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อรองรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV และจีน เป็นการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เป็นที่ยอมรับ และมีศักยภาพแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกได้</p> <p>ด้านพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ กองฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครอบคลุมทั้ง 4 ภาค และทางเว็บไซต์ http://www.hss.moph.go.th ตั้งแต่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม และม.สงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับ "สังคมสูงวัย" โดยการปรับที่พิกอาศัยและพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยศูนย์ฯ จุฬาฯ ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานกลางและศูนย์หลักประจำกรุงเทพฯ ปริมาณ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเป็นศูนย์แรก และจะเริ่มทยอยเปิดศูนย์ของภูมิภาคอื่น ๆ ในปีนี้ คาดว่าจะเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนครบทั้ง 5 แห่ง ภายในเดือนส.ค. 2562</p>
<p>www.innnews.co.th</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>(14 เม.ย 61)</p> <p>www.innnews.co.th</p> <p>เว็บไซต์โลกวันนี้</p> <p>(14 เม.ย 61)</p> <p>www.springnews.co.th</p> <p>(15 เม.ย 61)</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ข่าวรอบ</p> <p>อาณาจักร</p> <p>(15 เม.ย. 61)</p>	<p>ดูแลสุขภาพช่วงสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลได้ณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จึงขอแนะนำประชาชนเล่นสงกรานต์ ใช้น้ำสะอาด อยากรู้คุณค่า ปลอดภัย ใช้ดินสอพองที่ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากโรคตาแดง ตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. แนะนำประชาชนเลี่ยงฉลองเทศกาลสงกรานต์รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ยืดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ลดเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ปีนี้ พบผู้ป่วยแล้วกว่า 350,000 ราย เสียชีวิต 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และ โฆษก สธ. เตือนประชาชน ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว คนอ้วน หรือผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ช่วงสงกรานต์ประชาชนมักซื้ออาหาร อาจมีเมนูที่เสี่ยงต่อการเกิดโรกระบบทางเดินอาหารหรืออาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะ 10 เมนูเสี่ยง ได้แก่ 1.ลาบ/ก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง/ยำทะเล 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผักและ 10.น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ขอให้หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวกหรือพล่าสุก ๆ ดิบ ๆ และควรรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมง หลังจากปรุงเสร็จ</p>
<p>มติชน</p> <p>(17 เม.ย. 61)</p>	<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ห่วงสุขภาพประชาชน เล่นน้ำสงกรานต์ตัวเปียกชื้นทั้งวัน ประกอบกับสภาพอากาศร้อนและเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน อาจมีอาการเจ็บป่วยตามมา หากไม่รักษาอย่างถูกต้องอาจลุกลามเป็นโรคปอดบวมได้ ขอให้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันให้รีบพบแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อากาศร้อนมีผลกระทบต่อทางอ้อม เป็นตัวกระตุ้นหรือเพิ่มความเครียด ทำให้อารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย อาจเกิดการกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้งได้ ขอให้ประชาชนตั้งสติ คิดถึงสังคมส่วนรวม มองโลกในแง่บวก หากไม่สบายใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 โทรฟรีตลอด 24 ชม.</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส จิตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ศรีธัญญา แนะนำหลักปฏิบัติเพื่อต้อนรับอุณหภูมิ 7 วิธี 1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 2.ออกกำลังกายทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละครึ่งชั่วโมง 3.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชม. 4.ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 5.ทำกิจกรรมกับครอบครัว เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือไปเที่ยวพักผ่อน โดยวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 6.หลีกเลี่ยงการปะทะกัน และ 7.ห้ามใช้สารเสพติดทุกชนิด และห้ามดื่มสุรา เนื่องจากเป็นตัวกระตุ้นความเครียดและส่งผลกระทบต่อความรุนแรงได้</p>
<p>ไทยรัฐ (13 เม.ย 61)</p>	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เตือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดจะมีความเสี่ยงเป็นโรคลมแดด หรือฮีตสโตรก อาจเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ คนอ้วน จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น</p>
<p>คมชัดลึก (14 เม.ย 61)</p>	<p>เตือนภัยจากแสงแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า การได้รับแสงแดดในปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดอันตรายได้ แนะนำวิธีป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงแสงแดดเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว (12 เม.ย.61)</p>	<p>สมุนไพรในละคร</p> <p>-กล่าวถึงกระแสละครบุพเพสันนิวาส ที่ทำให้คนทุกรุ่นพูดถึง และสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังไม่แพะเม้งงว่น้ำปลาหวานหรือกุ้งเผา คือ สมุนไพรไทยที่ใช้ในการประพรมผิวเพิ่มความงาม ซึ่งนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ผนึกพลังรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำเคล็ดลับความงามจากสมุนไพรมา ให้แฟนละครได้นำไปใช้ นอกจากจับกระแสละครฮิตมาใช้โปรโมตสมุนไพรไทยให้คนรุ่นใหม่รู้จักถึงคุณค่าแล้ว ต้องขอยกตำแหน่ง ตังแม่กระเกต และ พี่หมื่นเดช ให้ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ (12 เม.ย.61)</p>	<p>ผลตรวจโรตีสายไหมอยุธยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสสจ.พระนครศรีอยุธยา สุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหม เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา แบ่งเป็นแผ่นแปงโรตีสายไหมและผงแปงอเนกประสงค์ เพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบกรดซอร์บิกทุกตัวอย่าง แต่พบวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก แต่ไม่เกินมาตรฐานที่ สธ.กำหนด</p>
<p>บางกอกทูเดย์ (13 เม.ย 61)</p>	<p>รพ.จิตเวชยุคใหม่</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังประกอบพิธีเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต ว่า ในภาพรวมผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูแล้วร้อยละ 48 ปี 2561 จะเร่งดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโฉมการให้บริการของรพ.จิตเวชทุกแห่ง เน้นบรรยากาศเป็นมิตรให้เกียรติผู้ป่วย ดูแลครบวงจร เห็นผลใน 3 เดือน และจัดทำศวรรษเพิ่มการเข้าถึงการรักษาเด็กโรคสมาธิสั้น จากร้อยละ 10.55 เป็นร้อยละ 75 ใน 10 ปี</p>
<p>ไทยโพสต์ (12 เม.ย.61) กรุงเทพธุรกิจ (13 เม.ย 61)</p>	<p>ภาวะเหงาเฉียบพลัน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนผู้สูงอายุ เกิดภาวะที่เรียกว่า "ความเหงาเฉียบพลัน" (Acute Loneliness) โดยจะมีอาการรู้สึกโดดเดี่ยว น้อย ใจ หงุดหงิด นอนไม่หลับ เศร้า รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ ไม่มีใครคิดถึง ไม่มีใครรัก อาการนี้เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน ผลวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็น 10% ในขณะที่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นถึง 50% มีข้อเสนอแนะ 4 ประการ เพื่อป้องกันอาการดังกล่าว 1. ให้อยู่กับคนที่รักหรือคนรอบคอบอยู่ที่บ้าน 2. ใช้เวลาแห่งความสุขที่อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า 3. มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทุกวัย 4. หากไม่สามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวได้ ให้ติดต่อพูดคุยได้ถาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน</p> <p>ด้าน นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต แนะนำวิธีดูแลใจ คลายความเหงาด้วยตนเอง 1.เข้าใจความจำเป็นที่ครอบครัวไม่สามารถกลับมาเยี่ยมในช่วงสงกรานต์ 2.ไม่เปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น 3.พยายามอยู่คนเดียวหรือคิดหมกมุ่น น้อยใจ 4.ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของชุมชน</p>
<p>ข่าวสด (17 เม.ย. 61)</p>	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน มีความเป็นห่วงปัญหาเด็กจมน้ำ ซึ่งกรมควบคุมโรครายงานว่าเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี จึงขอให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวัง อย่านำเด็กไปเล่นน้ำโดยลำพัง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคออทิสติก โรควิตกกังวล เด็กสติปัญญาบกพร่อง ต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 เม.ย 61)</p>	<p>หยุดสูบบุหรี่ในบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว การสูบบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำร้ายครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม การส่งเสริมให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่ได้และไม่กลับไปสูบบุหรี่เป็นหัวใจสำคัญ</p>
<p>เดลินิวส์ (14 เม.ย 61)</p>	<p>ลดกินเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ.กล่าวว่า ในปี 2561 สธ.ได้นำร่อง “ชุมชนลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ” ใน 3 ตำบล ได้แก่ ต.กุ่มกวางปี จ.อุดรธานี ต.ห้วยยอด จ.ตรัง และต.คูบัว จ.ราชบุรี เพื่อลดปริมาณเกลือในอาหารลงร้อยละ 20 สร้างค่านิยมกินเจียดชีวิต พร้อมแนะนำ 8 วิธีในการลดปริมาณเกลือที่บริโภค ได้แก่ 1.ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง 2.ลดการเติมเครื่องปรุงรส ไม่ควรมีขวดน้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว ซอส เกลือ บนโต๊ะอาหาร 3.ลดการกินอาหารแปรรูป 4.ลดการกินอาหารกึ่งสำเร็จรูป 5.ลดความถี่และปริมาณน้ำจิ้ม 6.หลีกเลี่ยงอาหารจานด่วน 7.ลดการกินขนมกรุบกรอบ และ 8.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีผลสารโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค</p>
<p>มติชน คอลัมน์เก็บมาเล่า (13 เม.ย 61)</p>	<p>วิธีเลือกอาหารทะเล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในฤดูร้อนมีความเป็นไปได้ที่อาหารทะเลจะปนเปื้อนเชื้อโรค และมีผู้ประกอบการหลายรายใช้วิธีการผิดๆ ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการรักษาวัตถุดิบ ดังนั้น ควรเลือกซื้อ เช่น เลือกปลาที่เนื้อแน่น กดไม่บูม ไม่มีกลิ่นคาว เกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก ปูตาต้องใส และขาต้องติดตัวปูครบทุกขา กุ้งหัวต้องใส หัวกับตัวยังติดกันแน่น เป็นต้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (14 เม.ย 61)</p>	<p>ออกกำลังกายช่วงฤดูร้อน</p> <p>-เสนอบทความ โดย อภิวัชรณ เสาวเวียง กล่าวถึงเมนูยอดนิยม “หมูสร้าง” และ “หมูกระทะ” จากละคร “บุพเพสันนิวาส” โดยข้อมูลจาก พญ.นภาพรพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ระบุว่า หมูสร้าง 1 ลูก ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี น้ำมัน 2 กรัม ส่วนหมูกระทะ มีส่วนประกอบหลายอย่าง เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง 2 ช้อนกินข้าว ให้ไขมัน 8 กรัม พลังงาน 100 กิโลแคลอรี ควรกินแต่พอดีและออกกำลังกาย</p> <p>นพ.อุดม อัสตุตมางกูร ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย แนะนำวิธีออกกำลังกายในช่วงฤดูร้อน 1.เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ปอด อาทิ ว่ายน้ำ วิ่ง ขี่จักรยาน ช่วยในการเผาผลาญได้อย่างดี 2.เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ อาจมีอุปกรณ์ช่วย เช่น ดัมเบล หรือการวิดพื้น และ 3.การยืดเหยียด ด้วยการเล่นโยคะ โดยต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง</p>
<p>คมชัดลึก สยามรัฐ (14 เม.ย 61)</p>	<p>เด็กไทยฟันดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม มี 62 เครือข่าย 571 โรงเรียน และระดับดีมากมี 74 เครือข่าย 670 โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลทันตสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>คุณภาพสระว่ายน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย เตือนน้ำในสระว่ายน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีความเป็นกรดมาก หรือพีเอชต่ำกว่า 5.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน (17 เม.ย.61)	เสี่ยงทำให้ผู้เล่นหรือว่ายน้ำปนกร่อน อาจไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้เพราะเสียวฟันมาก แนะนำผู้ให้บริการดูแลคุณภาพน้ำและจัดการสิ่งแวดล้อมสระให้ดี ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีต่าง ๆ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพราะหากมีสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดอาจทำให้เกิดอันตราย
ข่าวสด (17 เม.ย. 61)	<p>การบาดเจ็บไขสันหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไขสันหลังเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางที่เชื่อมต่อมาจากก้านสมอง หากได้รับการบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ อุบัติเหตุ ตกจากที่สูง การถูกทำร้าย จะทำให้เกิดความพิการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้ให้การดูแลรักษาโดยประเมินระดับการบาดเจ็บ ซึ่งความสามารถในการฟื้นฟูของแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับและความรุนแรงของการบาดเจ็บไขสันหลัง หลังจากนั้นจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เช่น ฝึกการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การดูแลป้องกันแผลกดทับ การป้องกันและรักษาอาการปวด การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคม</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลี่...เม้าท์ (17 เม.ย. 61)	<p>นักบริหารรพ.ดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ได้รับ 2 รางวัลใน 2 เดือน ทั้งรางวัลนักบริหารรพ.ดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารรพ.ดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสธ. และรางวัลรับเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2560</p>
เดลินิวส์ (14 เม.ย 61)	<p>กิจกรรมเด็กช่วงปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แนะนำผู้ปกครองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กช่วงปิดเทอม โดยแบ่งตามช่วงวัยดังนี้ เด็กวัยอนุบาล 5-7 ปี เน้นกิจกรรมสนุกสนานและน่าตื่นเต้น เช่น การลอดตั๋วจาลอง วาดภาพระบายสี ฟังและเล่านิทาน ปิกนิก เล่นกีฬา ร้องเพลง กิจกรรมลูกเสือ เดินสำรวจธรรมชาติ ว่ายน้ำ ไปเที่ยวสวนสัตว์ เป็นต้น เด็กประถมศึกษา 8-12 ปี และวัยรุ่น 13-17 ปี เป็นช่วงวัยที่เริ่มเข้าสู่สังคม เลือกกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายความสามารถ</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์ (12 เม.ย.61)	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ามาใช้บริการที่รพ.สงฆ์ ปี 2560 พบพระสงฆ์อาพาธด้วยอาการท้องร่วง 167 รูป และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจัดหาอาหารเพื่อตักบาตรพระสงฆ์</p> <p>นพ.สมนึก อร่ามเกียรติธำรง ผอ.รพ.สงฆ์ แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรุงอาหารให้ประชาชนซื้อไปตักบาตรพระสงฆ์ ควรพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ ก่อนปรุงควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย และปรุงให้สุกด้วยความร้อนให้ทั่วถึง ถ้าเป็นพืชผักผลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ส่วนพระสงฆ์ เมื่อรับบิณฑบาตอาหารมาแล้วควรพิจารณาก่อนฉันทุกครั้ง และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยต่างๆ ไป คือ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ในกรณีที่ต้องฉันมือเปลวจากอาหารบิณฑบาต ควรให้ลูกศิษย์นำอาหารไปอุ่นก่อน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอ บอก(14 เม.ย 61)	<p>ดูแลช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า วิธีดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุไม่ต่างจากคนทั่วไป คือ ต้องแปรงฟันให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แต่สิ่งที่ต่างจากวัยอื่นคือการสูญเสียฟันไปตามกาลเวลา ดังนั้น หากผู้สูงอายุสูญเสียฟัน ลูกหลานต้องพาไปใส่ฟันเทียม และดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด รายงานพิเศษ (15 เม.ย 61)	<p>โครงการรู้ทัน ก้นหักช้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินงานตามนโยบายที่สธ.ประกาศให้โครงการ "รู้ทัน...ก้นหักช้า" เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560 ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางของ Fracture Liaison Services (FLS) ซึ่งเป็นระบบการบริหารรูปแบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หนึ่งเพื่อขจัดปัญหาช่องว่างของการดูแลผู้ป่วย (care gap) และการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องของรพศ./รพท. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ สำหรับแนวทางการรักษาภาวะกระดูกหักซ้ำประกอบด้วย การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหักแบบ Fast Track Surgery เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มอัตราการฟื้นตัวที่ดียิ่งขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ชีวิต และสุขภาพ (15 เม.ย 61)</p>	<p>โรคหูเสื่อมในวัยรุ่น-วัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ระบุว่า มีผู้ป่วยโรคการสูญเสียการได้ยินเข้ารับการรักษาที่รพ.ราชวิถี กว่า 3,000 คนต่อปี และได้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศไทย รพ.ราชวิถีตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหูของคนไทย จึงได้ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ “รพ.ราชวิถีลดเสียง ลดหูหนวก” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พร้อมบริการตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p>
<p>มติชน (14 เม.ย 61)</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอบทความ โดย ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงกรณียามะเร็งมอแสง ว่า เป็นการคิดตำรับยาขึ้นมาเอง ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าหายจริง การที่กรมแพทย์แผนไทยฯ กลับไปกลับมา เพราะกระแสสังคมมีความหวัง แต่เมื่อติดตามเคสพบว่ายังไม่ได้ กรมาฯ จึงต้องปกป้องประชาชน ซึ่งกรณีแบบนี้มีตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น ระบบของอย.อเมริกา ที่ไม่ห้ามขาย เพราะเป็นทางเลือก แต่หลังจากนั้นถ้าพบว่ายามีโทษก็จะสั่งถอน</p>
<p>ไทยรัฐ ทีมข่าวสาธารณสุข (16 เม.ย.61)</p>	<p>มาตรฐาน HA</p> <p>-เสนอสก็๊ปข่าว นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ที่ จ.พังงา ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของไทย ที่รพ.สังกัด สธ. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ทั้งจังหวัด โดย นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา ระบุว่า จ.พังงาแม้จะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 แต่รพ.ทั้งหมดสามารถพัฒนาคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดให้ได้มาตรฐาน HA</p> <p>ทีมข่าวสาธารณสุข มองว่า การผลักดันให้โรงพยาบาลได้มาตรฐาน HA ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพและเดิมคริธาให้รพ. และยังช่วยรับรองว่าทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะได้รับการพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากคือ การเอาใจจริงเอา จังกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของรพ.ที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน HA เพราะหากเกิดความผิดพลาดแม้เพียงแคร์พ.เดียว จะทำให้มาตรฐาน HA หมดความน่าเชื่อถือทันที</p>
<p>ไทยโพสต์ (17 เม.ย. 61)</p>	<p>พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมกรม. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้สธ.นำเสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสธ. โดยกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนทุกแห่ง, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, วิทยาลัยศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ สธ. เป็นส่วนราชการของสถาบัน</p>
<p>เดลินิวส์ (12 เม.ย.61)</p>	<p>เตือนกินอาหารหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า สภาพอากาศใน จ.ตรังในช่วงนี้เริ่มร้อนขึ้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด แนะนำประชาชนสำรวจอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง หากมีกลิ่น รส หรือลักษณะเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ อาหารที่ไม่เปลี่ยนแปลง ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”</p>
<p>อัมรินทร์ทีวี</p>	<p>รพ.ผ่าตัดทำคลอดเด็กเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายวิรัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และ นายกสมาคมนายก อบต.แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(12 เม.ย.61)	ประเทศไทย นำ นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรเกิด อายุ 22 ปี อาชีพค้าขาย ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมญาติ เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองพังงา กรณีภรรยาของนายสุรเชษฐ์ เข้าผ่าตัดคลอดบุตรที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.พังงา และเสียชีวิตขณะแพทย์ทำการผ่าตัดคลอด จากนั้นนายสุรเชษฐ์ ได้เดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยมีนายมนัส หนูรักษ์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รับเรื่อง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานสสจ.พังงา เข้าร่วมรับการร้องเรียนดังกล่าว โดยมี นายจิรวัดน์ บุญรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ สสจ.พังงา เข้าร่วม พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
เดลินิวส์ (12 เม.ย.61)	ทิ้งน้ำเสียลงทะเลกระบี่ -เสนอข่าว นายบุญฤทธิ์ การ์ฤณเมที หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายนสขุภาย จันทร์อ่อน นายก อบต.หนองทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหาดคลองม่วง หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงทะเล เบื้องต้นพบเป็นท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อจากลำรางสาธารณะยื่นออกไปชายหาดเพื่อระบายน้ำ ส่วนที่มีสีดำเกิดจากตะกอน เบื้องต้นได้รื้อถอนออกแล้ว สำหรับร้านค้าที่ต่อท่อน้ำทิ้งลงลำราง ได้แนะนำให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ไทยรัฐ (12 เม.ย.61)	นร.เข้าค่ายรร.สตรีวิทยาท้องเสีย -เสนอข่าว นางศิริรินทร์ เผ่าจินดา อายุ 55 ปี ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวถึงกรณีเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายสืบทอดพระราชปณิธานที่ รร.สตรีวิทยา กทม. เกิดอาการท้องเสียและอาเจียนหลังกินข้าวกะเพราไก่ไข่เจียว นำส่งรพ.23 ราย เมื่อเช้าวันที่ 10 เม.ย. ว่า ขณะนี้เด็กทั้ง 23 ราย กลับมาเข้าค่ายร่วมกิจกรรมได้แล้ว ส่วนสาเหตุ จากการสอบถามกรมอนามัยที่เข้ามาตรวจหาสาเหตุ ทราบว่าไม่พบเชื้อใด ๆ ในอาหารที่เด็กกิน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้อย่างไร
แนวหน้า (12 เม.ย.61)	คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ.นราธิวาส -เสนอข่าว นายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.นราธิวาส เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.นราธิวาส นพ.สุวิทย์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา เข้าร่วม พร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน พชอ." แก่ตัวแทนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ เกิดการบูรณาการ เป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (13 เม.ย 61)	ระบบควบคุมรถพยาบาลอัจฉริยะ -เสนอข่าว นพ.เลิศศักดิ์ ลิขนิธิกุล รอง ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่นำระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) มาใช้แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ที่รพ.ปลายทางได้ ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบ real time เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ข่าวสด (14 เม.ย 61)	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นายพนรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นพ.เกรียงศักดิ์ คำอ้อม ผอ.รพ.โพธาราม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกิจกรรมบิ๊กลิ้นหนึ่งเดียฯ รมรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก โดยจ.ราชบุรีพบผู้ป่วย ไข้เลือดออก 190 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลบ้านเรือนตนเอง ตามมาตรการ 3 เก็บของสธ.
เดลินิวส์ (16 เม.ย.61)	ทิวรสุขภาพดี -เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม "ทิวรสุขภาพดี วิถีธรรมจังหวัดนครพนม" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่และต่างจังหวัด เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในด้านสุขภาพ พุทธศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุและอาสาสมัคร

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประจำศูนย์ฯ
ไทยรัฐ (16 เม.ย. 61)	โรคลมแดด -เสนอข่าว นพ.ดนัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาเล่นน้ำกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน เช่น โรคลมแดด (Heat Stroke) อาจทำให้เสียชีวิตจากการทำงานผิดปกติของระบบสมอง
เดลินิวส์ (16 เม.ย. 61)	โรงเรียนปราบยุงลาย -เสนอข่าว นายประสิทธิ์ รวมสิน นายก อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดทำโครงการโรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย โดยต่อยอดนวัตกรรมเด่นของอบต.นาพันสาม ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับความร่วมมือจากสสจ.เพชรบุรี สสอ.เมืองเพชรบุรี ศคม. 5.2 เพชรบุรี รพ.สต.บ้านนาพันสาม รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง รร.วัดนาพรม รร.บ้านดอนมะขามช้าง และอสม.ตำบลนาพันสาม ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการก่อนเกิดโรค เน้นการป้องกันโรคโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำโรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย และจัดทำสวนสมุนไพรในการกำจัดยุงลาย มาตรการขณะเกิดโรค คือ การควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยหลังอบต.ได้รับแจ้งมีไข้เลือดออกในหมู่บ้าน จะกวดออกแจ้งเตือนไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุ ทำให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น อสม.จะนำเครื่องพ่นหมอกควันขนาดจิ๋วไปพ่นในพื้นที่ก่อน และหน่วยเคลื่อนที่เร็วของ อบต.จะไปยังพื้นที่เกิดโรคระบาดภายใน 15 นาที ทำให้การพ่นหมอกควันมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออก
โพสต์ทูเดย์ (13 เม.ย. 61)	แอปฯ คุยกับจิตแพทย์ส่วนตัว -เสนอข่าว ทพ.ญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ "Ooca" บริษัท เทลเมดิกา แอปพลิเคชันในการพบแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา รูปแบบใหม่ผ่าน วิดีโอคอลจากที่บ้าน เปิดเผยว่า Ooca ได้เริ่มต้นแนวคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาแล้ว 2 ปี และให้บริการเป็นทางการประมาณ 6 เดือน ดูข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.ooca.co
มติชนออนไลน์ (16 เม.ย.61)	สายสวนปัสสาวะลดติดเชื้อ -เสนอข่าว จากการสำรวจการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะมากเป็นอันดับ 1 สาเหตุสำคัญเกิดจากการคาสายสวนปัสสาวะ น.ส.เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้คิดค้นงานวิจัย "สายสวนปัสสาวะเคลือบสารป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร" โดยนำเทคโนโลยีสีเขียวมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสายสวนปัสสาวะที่พัฒนาขึ้นจะถูกเคลือบด้วยอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มีราคาถูก และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้
ข่าวสด (16 เม.ย.61)	ศูนย์สมุนไพรมาตรฐาน -เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ เล็งเห็นศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย ได้เตรียมพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชฯ) ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้นแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
เดลินิวส์ (16 เม.ย.61)	ประชุมอภิสถิกนานาชาติ -เสนอข่าว รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยอภิสถิก) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "เปิดโลกอภิสถิก ครั้งที่ 12" ภายใต้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักวิชาชีพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.61)</p>	<p>สาเหตุโรคความดันโลหิตเลือดปอดสูง -เสนอข่าว วารสารเนเจอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ของอังกฤษ เผยแพร่ผลงานวิจัยใหม่ พบเบาแสว่าหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในร่างกายมนุษย์เป็นหนึ่งในตัวการของโรคความดันโลหิตเลือดปอดสูง (PAH) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตในเวลา 5 ปีถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดหรือหัวใจ โดยทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีพันธุกรรม 5 ตัวที่กลายพันธุ์ เชื่อว่าจะนำไปพัฒนาการรักษารูปแบบใหม่ได้ในอนาคต</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch